

UBND TỈNH THANH HÓA  
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SYT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng 10 năm 2020

V/v Hoàn chỉnh hồ sơ trình ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Các đơn vị y tế trong ngành.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 555/HĐND-TT ngày 23/10/2020 về việc làm rõ một số nội dung về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (*Có Văn bản kèm theo*), theo đó, một số nội dung đề xuất của các đơn vị về việc trình ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Rà soát, hoàn chỉnh Hồ sơ trình ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Biểu mẫu của từng đơn vị tại các Sheet đính kèm.

2. Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch - Tài chính) chậm nhất 17h00 ngày 30/10/2020 bằng đường công văn và qua hòm thư điện tử: [Duckhtcsyt@gmail.com](mailto:Duckhtcsyt@gmail.com). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Y tế (Phòng Kế hoạch - Tài chính) để phối hợp xử lý.

Nhận được Công văn này, đề nghị Giám đốc các đơn vị chỉ đạo các bộ phận tham mưu thực hiện ngay và báo cáo đúng thời hạn để Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh và HĐND xem xét giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, KHTC (02) (NMD).

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Ngọc Thơm**